



Sống Mạnh Mẽ Và Can Đảm!

Bạn không bao giờ đơn độc. Cho dù bạn đã tin Chúa 1 ngày hay 30 năm thì sự thật này vẫn đứng vững đối với tất cả những gì cuộc sống có thể thách thức chúng ta. Hãy học biết cách nắm lấy sự giúp đỡ của Đức

Chúa Trời một cách hiệu quả trong kế hoạch này. Được trích từ cuốn sách, “Ra Khỏi Thế Giới Này: Sách Hướng Dẫn Của Tín Đồ Đáng Christ Về Việc Tăng Trưởng Và Mục Đích” của David J. Swandt

Copyright © 2013 David J. Swandt. All Rights Reserved.

Published under license agreement by Twenty20 Faith, Inc. (USA). Not intended for resale. For more information visit:

www.twenty20faith.org

“Bạn Không Bao Giờ Đơn Độc”

Người ta thường nói rằng cuộc sống bao gồm một loạt những lúc vui buồn, những thời điểm vui vẻ và lời hứa xen lẫn với những thời khắc thử thách và nghi ngờ. Cuộc sống không chỉ là việc leo đều đặn lên đỉnh; đúng hơn, đó là một hành trình bao gồm những ngọn đồi và những thung lũng. Tất cả mọi người, những người tin và những người không tin đều như nhau, phải trải qua những thăng trầm của cuộc sống.

Nhưng là tín đồ Đấng Christ, chúng ta có một lời hứa rất tuyệt vời từ Đức Chúa Trời rằng chúng ta không bao giờ phải đối mặt với những điều phiền muộn trong cuộc sống một mình. Dưới đây là những lời khích lệ mà Ngài dành cho chúng ta:

“Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời người đi cùng người; Ngài chẳng lìa khỏi người, chẳng từ bỏ người đâu.” **Phục Truyền Luật Lệ Ký 31:6**

Sự thật là chúng ta cần sự hiện diện của Chúa trong cả những lúc thử thách lẫn những lúc thành công. Khi biết Chúa ở cùng mình, chúng ta có thể đối mặt với mỗi thử thách trong cuộc sống như một bước đệm hướng tới thành công thay vì suy dần về tuyệt vọng.

Không có ngọn núi nào quá cao và cũng không có thung lũng nào quá thấp mà Chúa không thể gặp chúng ta. Cho dù hoàn cảnh của chúng ta có ra sao đi nữa thì Đức Chúa Trời vẫn thành tín, và Ngài luôn ở bên chúng ta!

“Đức Chúa Trời Đã Đến Với Bạn!”

Lời hứa về sự sống đời đời là kết quả của việc Đức Chúa Trời đến với chúng ta thay vì loài người cố gắng tìm kiếm và gặp Ngài ở một nơi xa xôi nào đó.

Từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời đã yêu thương mỗi chúng ta bằng một tình yêu vô điều kiện và bất diệt. Ý định ban đầu của Ngài là có một mối quan hệ vững chắc và sống động với mỗi chúng ta. Tuy nhiên, khi A-đam và Ê-va không vâng lời Chúa trong vườn Ê-đen thì tội lỗi của họ đã tạo ra một rào cản giữa chúng ta và Đức Chúa Trời. Chúng ta bị ngăn cách với Ngài mãi mãi.

Thay vì cho phép chúng ta tiếp tục xa cách Ngài, Đức Chúa Trời đã lập ra một kế hoạch hoàn hảo để phục hồi - một kế hoạch được thúc đẩy bởi tình yêu và lòng thương xót vô hạn của Ngài dành cho chúng ta. Mục tiêu trong kế hoạch của Ngài là khôi phục hoàn toàn ngay cả những khía cạnh gần gũi nhất trong mối

quan hệ của Ngài với loài người như đã tồn tại trước khi A-đam và Ê-va phạm tội.

Hơn 2.000 năm trước, Đức Chúa Trời đã sai Con của Ngài xuống trần gian để xóa bỏ rào cản do tội lỗi gây ra và làm cho sự cứu rỗi có sẵn cho tất cả mọi người.

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Và, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.” **Giăng 3:16-17**

Qua sự chết và sự phục sinh của mình, Chúa Giê-xu đã trả hình phạt của tội lỗi đầy đủ thay cho chúng ta và xóa bỏ rào cản giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Sự tha thứ này có sẵn cho tất cả những ai hoàn toàn tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của họ.

Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Trước khi hoàn thành thời gian của Ngài ở trần gian để gia nhập với Cha Ngài trên Thiên đàng, Chúa

Giê-xu đã mô tả cho các môn đồ của Ngài một yếu tố quan trọng khác trong kế hoạch rộng lớn hơn của Đức Chúa Trời để khôi phục hoàn toàn loài người cho chính Ngài:

“Trong nhà Cha ta (Thiên đàng) có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các người rồi. Ta đi sắm sẵn cho các người một chỗ. Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các người một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các người đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các người cũng ở đó.” **Giăng 14:2-3**

Đức Chúa Trời không những sai Chúa Giê-xu đến để xóa bỏ rào cản tội lỗi mà một ngày nào đó trong tương lai, Chúa Giê-xu sẽ trở lại để đem tất cả các tín hữu “về nhà” ở với Ngài mãi mãi.

“Đại Sứ Của Thiên Đàng – Đức Thánh Linh”

Đại sứ là đại diện chính thức của một chính phủ được sai đến một quốc gia khác, sống trong vòng dân chúng của nước đó, để hoàn thành một sứ mệnh hòa bình và thiện chí. Người đó hoàn thành nhiệm vụ của mình với thẩm quyền, sự hào phóng và các nguồn lực của chính phủ mà mình đại diện. Với sự tin tưởng tối đa được trao cho mình, người đó hoàn thành mục đích của mình với nhân phẩm và hướng đến sự hoàn tất.

Trong nhiều phương diện, sứ mệnh của Đức Thánh Linh giống như sứ mệnh của một đại sứ từ Thiên đàng. Đức Thánh Linh là hiện thân của tất cả thẩm quyền, quyền năng và các nguồn lực của Đức Chúa Trời, và thể hiện cũng như bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời đối với mọi người trên trái đất thông qua sự hiện diện và công việc của Ngài.

Khi thời gian Chúa Giê-xu ở với các môn đồ của Ngài sắp kết thúc, Ngài phán với họ rằng họ sẽ không bị bỏ lại một mình sau khi Ngài ra đi. Ngài phán với họ về Đấng sẽ được sai đến để ở cùng họ thay cho Ngài, để hướng dẫn họ, dạy dỗ họ, an ủi họ và dẫn dắt họ - là Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu phán:

“Vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi (Đức Thánh Linh) sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến.”
Giăng 16:7

Sau khi công việc của Chúa Giê-xu trên đất hoàn tất thì Ngài đã sai Đức Thánh Linh đến ở cùng chúng ta cho đến khi Ngài trở lại. Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn, lãnh đạo, an ủi và tư vấn cho đời sống của chúng ta. Chúa Giê-xu đã mô tả Đức Thánh Linh cho các môn đồ của Ngài theo cách này:

“Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.” **Giăng 14:26**

Ngày nay, Đức Chúa Trời đang hiện diện với chúng ta dưới hình thức của Đức Thánh Linh, và Ngài đang tích cực hành động trong thế giới của chúng ta cũng như trong đời sống của chúng ta.

“Sứ Mệnh Của Ngài Mang Tính Cá Nhân”

Ngay từ khi bắt đầu sáng tạo, Đức Thánh Linh đã hiện diện, ngự giữa chúng ta trong mọi thế hệ.

“Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.” **Sáng Thế Ký 1:2**

Nhưng mãi cho đến khi Chúa Giê-xu hoàn thành công việc của Ngài trên thập tự giá thì chức vụ của Đức Thánh Linh mới trở nên riêng tư và mật thiết với mọi tín hữu. Chúa Giê-xu đã phán với các môn đồ của Ngài trước khi chết rằng Đức Thánh Linh đang hiện diện giữa họ, nhưng chưa sống trong họ.

“Thế gian không thể nhận lãnh (Đức Thánh Linh) được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các người biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các người và sẽ ở trong các

người. Ta không để cho các người mồ côi
đâu, ta sẽ đến cùng các người.” **Giăng**
14:17-18

Lời Chúa Giê-xu hứa an ủi các môn đồ của
Ngài ngay trước khi Ngài chết là Ngài vẫn
sẽ ở với họ về mặt thuộc linh, qua sự hiện
diện của Đức Thánh Linh sống trong đời
sống của họ. Công việc mà Chúa Giê-xu
đã bắt đầu sẽ tiếp tục trong đời sống của
chúng ta qua Đức Thánh Linh. Đức Chúa
Trời dùng Đức Thánh Linh trong chúng ta
để làm bốn việc:

1. Ngài làm cho sự cứu rỗi trở thành hiện
thực cá nhân.
2. Ngài thêm sức cho bạn để sống đắc
thắng.
3. Ngài xây dựng cá tính Đấng Christ để
giúp bạn tăng trưởng.
4. Ngài làm tất cả mọi việc vì lợi ích của
bạn.

“Ngài Làm Cho Sự Cứu Rỗi Trở Thành Hiện Thực Cá Nhân”

Mặc dù chính Chúa Giê-xu đã trả giá cho sự cứu rỗi của chúng ta, nhưng chính sự hiện diện của Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh đã làm cho sự cứu rỗi trở thành hiện thực cá nhân cho bất cứ ai nhận lãnh nó. Chúa Giê-xu đã phán rõ rằng chúng ta không nhận được sự cứu rỗi khi chúng ta chào đời. Có một sự tái sinh thuộc linh phải diễn ra, một điều mà chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể tạo ra.

Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng người, nếu một người chẳng nhờ nước (sinh tự nhiên) và Thánh Linh (đổi mới thuộc linh) mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.” **Giăng 3:5-6**

Khoảnh khắc ai đó tiếp nhận Đấng Christ vào đời sống của mình thì nó sẽ gọi lên sự đổi mới thuộc linh nơi con người bên trong

của họ, dẫn đến việc loại bỏ hoàn toàn hình phạt của tội lỗi khỏi đời sống của họ.

Ngoài ra, Đức Thánh Linh cũng đang hành động trong đời sống của những người ngoại đạo để bày tỏ tình yêu lạ thường của Đức Chúa Trời dành cho họ. Chúa Giê-xu phán rằng:

“Khi nào Đấng Yên ủi (Đức Thánh Linh) sẽ đến, là Đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lễ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta.” **Giăng 15:26**

Ngày nay, Đức Thánh Linh vẫn đang tiếp tục chức vụ tuyệt vời này để làm cho tình yêu của Đức Chúa Trời được biết đến bằng cách rao báo về Chúa Giê-xu, tình yêu được nhân cách hóa của Đức Chúa Trời, và tất cả những gì Ngài bày tỏ cho cả người tin lẫn người không tin trong thế giới của chúng ta.

“Ngài Thêm Sức Cho Bạn Để Sống Đắc Thắng”

Nếu không có các dụng cụ phù hợp cho công việc thì ngay cả những công việc đơn giản nhất cũng có thể trở nên quá tải. Ví dụ, việc tháo một ốc vít là điều dễ dàng với một tuốc nơ vít điện, nhưng sẽ mệt mỏi và khó khăn hơn nhiều nếu không có tuốc nơ vít điện.

Một trong những ưu tiên hàng đầu của Đức Chúa Trời là cung cấp cho chúng ta những dụng cụ phù hợp trong cuộc sống. Cho dù đó là sự khôn ngoan để đối mặt với một quyết định lớn, ý chí để phá bỏ một thói quen xấu, hoặc thậm chí là thêm đức tin và lòng tin cậy để đối mặt với một tình huống bất khả thi bằng sự tự tin, thì Đức Chúa Trời vẫn luôn trung tín trang bị cho chúng ta những gì chúng ta cần để sống một cuộc sống trọn vẹn và may mắn.

“Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc

được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” **Ê-sai 40:30-31**

Việc đặt hy vọng nơi Ngài sẽ cho phép chúng ta tiếp cận một rương dụng cụ vô hạn để trang bị cho chúng ta trước bất cứ điều gì chúng ta đối mặt. Khi được thêm sức từ trên cao, chúng ta sẽ sống trong sự đắc thắng!

“Ngài Xây Dựng Cá Tính Để Giúp Bạn Tăng Trưởng”

Cá tính tốt không phải là thứ chúng ta nhận được với sự cứu rỗi, nhưng được học hỏi và phát triển theo thời gian. Việc giúp chúng ta xây dựng cá tính giống Đấng Christ là một trong những mục tiêu chính của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh giúp chúng ta trở nên giống Chúa Giê-xu hơn bằng cách xây dựng và phát triển cá tính của Ngài trong chúng ta. Kinh Thánh gọi đây là Trái của Thánh Linh.

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: không có luật pháp nào cấm các sự đó.” **Ga-la-ti 5:22-23**

Giữa những thử thách, đôi khi chúng ta cố gắng vượt qua nghịch cảnh bằng chính sức mạnh của mình. Khi làm như vậy, chúng ta thậm chí có thể bị cám dỗ trong việc thỏa hiệp cá tính Đấng Christ của mình nhằm vượt qua những khó khăn của

chúng ta, hoặc “đi đường tắt.” Nhưng khi chúng ta kêu cầu quyền năng của Đức Thánh Linh thì Ngài sẽ giúp chúng ta duy trì đường hướng chính trực, chân thật và trung thực, bất kể hoàn cảnh nào.

Trong những lúc thành công, các tiêu chuẩn Kinh Thánh như vậy vẫn không thay đổi. Niềm tự hào và kiêu ngạo vị kỷ thì xung đột trực tiếp với cá tính Đấng Christ mà Đức Chúa Trời muốn phát triển trong đời sống của chúng ta. Trên thực tế, nhu mì là điều đòi hỏi mỗi tín đồ Đấng Christ phải có để tiếp tục nhận được sự khích lệ từ Đức Chúa Trời.

“Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất.” **Ma-thi-ơ 5:5**

Khi đối mặt với cả những thách thức lẫn những thành công bằng cá tính giống Đấng Christ thì chúng ta sẽ bắt đầu tăng trưởng trong việc bước đi với Chúa. Thậm chí chúng ta còn bắt đầu nhận ra rằng việc hành động trong Trái của Thánh Linh diễn ra là vì lợi ích tối hậu của chúng ta và vì danh dự của Ngài. Chúng ta càng trưởng thành khi bước đi với Chúa thì Ngài càng

có thể giao phó những phước hạnh lớn
hơn cho đời sống của chúng ta!

“Ngài Làm Tất Cả Mọi Việc Vì Lợi Ích Của Bạn”

Đức Chúa Trời đang kiểm soát mọi thứ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống chúng ta. Ngài hoàn toàn có thể xếp đặt bất kỳ hoàn cảnh nào để làm lợi cho chúng ta là những tín đồ.

“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” **Rô-ma 8:28**

Ngài dư khả năng xử lý ngay cả những thử thách phức tạp nhất trong cuộc sống, và sẽ dẫn chúng ta vào đường hướng hoàn thành kế hoạch của Ngài cho đời sống của chúng ta. Ngài chỉ muốn chúng ta tin Ngài làm như vậy.

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá

nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” **Châm ngôn 3:5-6**

Việc đặt lòng tin cậy của chúng ta nơi Đức Chúa Trời sẽ không thay thế trách nhiệm cá nhân và việc quản lý tốt. Thay vào đó, trách nhiệm cá nhân và việc tin cậy Ngài đi đôi với nhau. Khi chúng ta làm phần việc của mình thì Đức Chúa Trời sẽ luôn trung tín để làm phần việc của Ngài và dẫn dắt chúng ta một cách hiệu quả.

Trong nhiều trường hợp, sự lãnh đạo của Chúa xuất hiện dưới hình thức mở và đóng “các cánh cửa” trong hoàn cảnh của chúng ta. Vào những lúc khác, hoàn cảnh của chúng ta cần sự can thiệp thiên thượng của Đức Chúa Trời để chữa lành, làm phép lạ, hoặc hoàn thành điều gì đó, nếu không những việc này sẽ trở nên bất khả thi.

Đức Chúa Giê-xu ngó môn đồ mà phán rằng: “Điều đó loài người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được.” **Ma-thi-ơ 19:26**

Cho dù đó có thể là việc đối mặt với một căn bệnh nan y, khủng hoảng tài chính, hay thậm chí là bất ngờ mất người thân thì Đức Chúa Trời vẫn hiện diện và có thể làm việc một cách siêu nhiên trong những thời khắc này.

Đức Chúa Trời là một chuyên gia trong việc biến bi kịch thành chiến thắng và khó khăn thành niềm vui qua Đức Thánh Linh. Đừng bao giờ nghi ngờ rằng ngày nay Chúa có còn “làm phép lạ” không. Đức Chúa Trời có thể can thiệp vào mọi tình huống bất khả thi!